

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 588/HĐND  
V/v đề nghị xem xét, trả lời  
ý kiến, kiến nghị của cử tri.

*Bình Phước, ngày 10 tháng 09 năm 2013*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ các quy định của pháp luật về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND và Quy chế phối hợp công tác số 01/QCPH/ĐDBQH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQVN, ngày 20 tháng 08 năm 2012 giữa Đoàn đại biểu Quốc hội - Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa VIII, được tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến thẩm quyền giải quyết và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

**I/ LĨNH VỰC KINH TẾ:**

**1/ Cử tri thị xã Đồng Xoài.**

- Cử tri phường Tân Thiện, Tân Xuân, xã Tiến Hưng kiến nghị: xây dựng hệ thống công thoát nước dọc hai bên đường ĐT 753, ĐT 741 để khắc phục tình trạng nước tràn vào nhà dân gây mất vệ sinh, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Đường ĐT 741 hiện nay mật độ dân cư hai bên đường rất đông, mạng thoát nước hở là không phù hợp.

**2/ Cử tri thị xã Phước Long.**

- Cử tri phường Long Thủy phản ánh: Đường lên Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên núi Bà Rá bờ kè hai bên đường sạt lở, cây cối đổ ngã xuống mặt đường. Đề nghị đơn vị quản lý cho sửa chữa, phát quang, dọn dẹp.

- Cử tri Đỗ Văn Thiện, khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang: đề nghị ngành chức năng tiếp tục thông tin tiến độ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân khu phố Sơn Long (đất nằm trong khu vực vùng đệm khu di tích lịch sử núi Bà Rá).

**3/ Cử tri thị xã Bình Long.**

- Cử tri Vũ Văn Quang, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh phản ánh: Đường Quốc lộ 13 đoạn từ ngã 3 Mũi Dùi (Bình Long) đi về hướng Lộc Ninh chưa có hệ thống thoát nước nên khi mưa nước chảy vào ngã 3 Phú Lạc gây ngập lụt, người dân đi lại khó khăn. Đề nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết.

- Đa số cử tri thị xã Bình Long, các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản, Đồng Phú và Bù Gia Mập kiến nghị việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô:

+ Phiếu thu phí giao thông đường bộ mỏng, đề nghị in bằng bìa cứng để việc sử dụng được thuận lợi.

+ Mức thu trên địa bàn tỉnh Bình Phước cao hơn các tỉnh khác (cao hơn so với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh). Đề nghị xem xét lại mức thu phí đường bộ của tỉnh. Sau khi thu phí việc sử dụng quỹ này như thế nào? Việc trích 20% cho người đi thu có đúng quy định?

+ Việc thu phí đường bộ chưa hợp lý, còn mang tính hình thức, không kiểm soát được, bỏ sót nhiều đối tượng. Đề nghị UBND tỉnh cần có biện pháp triển khai hiệu quả hơn.

#### **4/ Cử tri huyện Bù Đăng.**

- Đa số cử tri trong huyện Bù Đăng và các xã Đồng Tâm, Đồng Tiến - huyện Đồng Phú, xã Phú Trung - huyện Bù Gia Mập kiến nghị liên quan đến tiến độ thi công đường Quốc lộ 14:

+ Đề nghị tỉnh có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 14, nhất là đoạn từ Cầu 38 đến Cây Chanh, đồng thời yêu cầu nhà thầu cam kết thời gian nào hoàn thành để cử tri yên tâm. Trong thời gian công trình thi công chưa xong thì không nên thu phí.

+ Đề nghị BQL dự án đền bù cho người dân thôn 5, xã Đức Liễu huyện Bù Đăng (đoạn đầu Cầu 38); hộ bà Mai Thị Phương, thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình huyện Bù Đăng; hộ ông Lê Đức Hùng và Vũ Tiến Trung, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập: khi thi công đường Quốc lộ 14, đơn vị thi công đã san ủi một phần diện tích đất, chặt bỏ một số cây trồng của các số hộ dân nhưng đến nay chưa được đền bù.

+ Cử tri ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú phản ánh: Công ty Đức Thành Gia Lai thi công Quốc lộ 14 đã móc đường cống đoạn rẽ vào nhà Văn hóa Ấp 1 đã lâu, đến nay chưa bỏ cống, ảnh hưởng đến giao thông, dễ gây tai nạn. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý.

+ Cử tri xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập: Đề nghị BQL dự án thiết kế 02 cống thoát nước tại 02 khu vực ngã ba giữa đường Quốc lộ 14 và đường vào thôn Phú Bình.

- Cử tri xã Thống Nhất kiến nghị:

+ Ban Quản lý dự án tái định cư Đa Bông Cua: Đầu tư xây dựng phòng học; sửa chữa, nâng cấp đường vào khu tái định cư của Dự án Đa Bông Cua; kiểm tra lại diện tích đất ở nơi ở cũ của từng hộ thuộc dự án Đa Bông Cua vì diện tích được đền bù hoa màu trên đất không đúng theo biên bản kiểm kê và đơn giá đền bù nhà ở không hợp lý (một số hộ có nhà sàn nhưng đền bù giá nhà trệt) làm thiệt thòi cho các hộ dân;

- Cử tri thôn 2, xã Đồng Nai và Cử tri thôn 6, xã Đường 10 đề nghị UBND tỉnh xem xét giao diện tích đất tại Sóc Con Ó, xã Đồng Nai và ấp 6, xã Đường 10 về

cho địa phương để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, vì số diện tích đất này bà con đã sinh sống ổn định, lâu năm.

- Cử tri Nông Thị Bích Xuân, thôn Phước An, xã Phước Sơn phản ánh: vừa qua một số hộ dân mua gần 20 tấn phân bón tại đại lý Thành Tài, xã Phước Sơn, nhãn hiệu NPK Bình Phước (sản xuất tại ấp 6, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài), nhưng chăm sóc cây trồng không hiệu quả, làm thiệt hại khoảng 15 ha cây trồng. Các hộ đã đề nghị Công ty lên giải quyết nhưng Công ty và cán bộ Thanh Tra của Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Bình Phước (tên Hà) cho rằng các hộ dân đã đánh tráo phân và làm mất uy tín của Công ty. Sau đó, các hộ này đã mời Chi Cục bảo vệ thực vật và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh lên lấy mẫu đi kiểm nghiệm. Qua kiểm nghiệm, cơ quan chức năng kết luận là phân giả, không đạt chất lượng. UBND xã Phước Sơn đã liên hệ mời nhưng giám đốc Công ty không đến giải quyết. Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh làm việc với Công ty Phân bón NPK Bình Phước, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các hộ dân; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm các bên liên quan trong việc sản xuất, buôn bán phân bón giả và xem xét thái độ làm việc của ông Hà.

#### **5/ Cử tri huyện Lộc Ninh.**

- Cử tri xã Lộc Thịnh, Lộc Hưng, Lộc Phú, Lộc Tấn và thị trấn Lộc Ninh kiến nghị liên quan đến việc khai thác, quản lý và tiến độ thi công nâng cấp Quốc lộ 13:

+ Tiến độ thi công Quốc lộ 13 chậm, bụi về mùa khô, lầy lội về mùa mưa, ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt của người dân. Đoạn cầu Cầu Lê đã thi công xong nền đường nhưng chưa tiến hành trải nhựa mặt đường. Đoạn từ Bến xe Lộc Ninh đến cửa khẩu Hoa Lư có nằm trong dự án không vì đoạn đường này đã bị hư hỏng, xuống cấp nhiều nhưng chưa thấy triển khai thi công. Đề nghị tỉnh UBND chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, ấn định thời gian hoàn thành dự án nâng cấp Quốc lộ 13 để nhân dân yên tâm. Đề nghị bổ sung các biển báo phù hợp trên tuyến đường này.

+ Trạm thu phí giao thông đường bộ trên Quốc lộ 13 đoạn từ Chơn Thành đến thị xã Bình Long chỉ dài khoảng 30km nhưng lại có tới 2 trạm thu phí, trong khi đường hư hỏng, như vậy là bất hợp lý. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh lại.

+ Tình trạng tranh giành khách, chạy quá tốc độ của xe khách trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn Bình Long – Lộc Ninh gây mất an toàn giao thông. Đề nghị ngành chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý.

- Cử tri Vũ Thị Tình, ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh: Việc bán đấu giá đất đối với diện tích đất tại ấp Hưng Thủy là không đúng với chủ trương: Lúc đầu chủ trương sử dụng diện tích đất này để cấp cho các hộ nghèo không có đất sản xuất, sau đó lại chuyển qua bán đấu giá với mức giá quá cao: 150 triệu đồng/lô nên các hộ nghèo không có khả năng mua. Trong quá trình bán đấu giá, người mua đất phải chi 50 triệu đồng cho hội đồng đấu giá. Đề nghị kiểm tra làm rõ.

- Cử tri xã Lộc Thịnh kiến nghị:

+ Khu tái định cư Dự án hồ thủy lợi Phước Hòa (khoảng 200 ha) xã Lộc Thịnh, Lộc Thành đã xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, nước nhưng 3 - 4 năm nay chưa

tổ chức tái định cư, cấp đất cho người dân ở gây lãng phí. Một số lô đất có hiện tượng mua đi bán lại. Một phần diện tích đã được Ban QLDA cho thuê trồng mỳ với giá 6 triệu đồng/ha/năm (việc cho thuê đã được 3 năm). Đề nghị cho biết số tiền này quản lý và sử dụng như thế nào và đề nghị kiểm tra làm rõ.

+ Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều đại lý cung cấp phân bón kém chất lượng. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra chất lượng phân bón của các đại lý và thông báo kết quả cho nhân dân biết để mua phân bón ở những đại lý có uy tín.

+ Cử tri ấp Hưng Thủy không đồng tình với cách xử lý việc gây ô nhiễm của trại heo Mai Trang. UBND tỉnh giao UBND huyện đôn đốc kiểm tra nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn tái diễn. Đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm vụ việc.

- Cử tri Hoàng Văn Biền, ấp 10, xã Lộc Thuận: Việc kéo đường điện sinh hoạt theo cơ chế như Tây Nguyên, một số hộ dân trong ấp đã được khảo sát nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện để hộ dân có điện thấp sáng. Đề nghị sớm triển khai thực hiện.

#### **6/ Cử tri huyện Bù Đốp.**

- Cử tri xã Tân Thành, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp kiến nghị: Nhà nước cấm sử dụng xe tự chế (xe lôi) nhưng không hỗ trợ chuyển đổi phương tiện đạt chuẩn, gây khó khăn cho việc sản xuất của người dân do không có phương tiện vận chuyển. Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ cho các hộ dân.

- Cử tri ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp kiến nghị:

+ Đường Lộc Tấn – Hoàng Diệu không có hệ thống thoát nước hai bên đường. Hiện nay công trình đã hoàn thiện, khi mưa lớn nước từ đường tràn vào nhà một số hộ dân khu vực chợ Tân Thành. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, bổ sung hệ thống thoát nước cho phù hợp.

+ Đề nghị cơ quan chức năng khảo sát, xem xét đầy tư xây dựng đập tràn khu vực Bàu Đung để phục vụ tưới tiêu cho diện tích cây trồng của người dân xung quanh khu vực này.

- Cử tri Vũ Văn Chiến, ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành kiến nghị: Việc giải tỏa hành lang lộ giới đường ĐT 759 (Lộc Tấn - Hoàng Diệu) đền bù chưa thỏa đáng. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét.

- Cử tri ấp Tân Hội, xã Tân Thành: Đề nghị tỉnh sớm cấp đất và tiền hỗ trợ đổi với những hộ có đất bị thu hồi giao Trung đoàn 717.

- Cử tri xã Thanh Hòa, Bù Đốp kiến nghị:

+ Việc đền bù cho người dân ấp 1, xã Thanh Hòa bị ảnh hưởng của công trình thủy lợi sau Cần Đơn chưa thỏa đáng. Đề nghị xem xét, giải quyết.

+ Báo cáo trả lời của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII về công trình thủy lợi sau Cần Đơn đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai thi công giai đoạn 2 là không đúng sự thật. Hiện nay trên địa bàn xã Thanh Hòa, xã Tân Tiến vẫn đang còn thi công giai đoạn 1, một số cây cầu vượt,

trong đó có cây cầu trên đoạn đường Sở Nhỏ (đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện). việc thi công cây cầu này kéo dài dẫn đến tai nạn giao thông cho người dân và ảnh hưởng tới việc ra vào bệnh viện huyện. Đề nghị UBND tỉnh thanh tra toàn bộ công trình thủy lợi sau cần đơn, làm việc với người dân địa phương để có kết luận chính xác.

- Cử tri Vũ Văn Bình, Lý Viết Xã, Mông Văn Tài, Hữu Văn Tình, Nguyễn Đức Tịnh, ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện kiến nghị: Cử tri không đồng tình với giải trình của Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc cho thuê mặt nước nuôi cá đập M26. Mùa khô các hộ nuôi cá đắp con lươn, chặn dòng nước trong hồ, ngăn không cho các hộ cấy lúa lấy nước. Đề nghị UBND tỉnh thanh tra toàn bộ việc quản lý và sử dụng đập M26 của Chi cục Thủy Nông.

#### **7/ Cử tri huyện Chơn Thành.**

- Cử tri xã Minh Thành phản ánh: Đường Hồ Chí Minh đoạn vòng xoay gần Công ty cao su Sông Bé có nhiều đoạn đã bị móc đất bán trong khi đường chưa thi công xong sẽ khó khăn cho việc xây dựng sau này. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ.

- Cử tri ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành kiến nghị: UBND tỉnh xem xét trả lời bằng văn bản về các dự án của Công ty Thành Hưng và Becamex Bình Phước có tiếp tục triển khai hay không, quy mô triển khai đến đâu... Dự án treo quá lâu làm ảnh hưởng lớn đến điều kiện sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng quy hoạch.

- Cử tri xã Minh Hưng kiến nghị:

+ Các Khu công nghiệp trên địa bàn xã gây ô nhiễm, nhất là ô nhiễm nước thải, nhiều hộ không sử dụng được nguồn nước ngầm phải mua nước để sinh hoạt. Cử tri đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa được xem xét. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với vấn đề này.

+ Một số công ty trong khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc có hiện tượng lợi dụng đêm tối để đào hố và chôn chất thải rắn tại khu vực giáp ranh giữa Khu công nghiệp và ấp 7 xã Minh Hưng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành kiểm tra, xử lý.

- Cử tri các xã Minh Thắng, Nha Bích, Minh Thành kiến nghị:

+ Thời gian qua UBND tỉnh có ban hành văn bản tạm ngưng giải quyết hồ sơ chuyển nhượng Quyền sử dụng đất dọc tuyến Quốc lộ 14, nhưng đến nay đã 6 tháng mà chưa có ý kiến trả lời dứt khoát tạm ngưng đến thời điểm nào gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đề nghị UBND tỉnh sớm trả lời bằng văn bản để cử tri được rõ.

+ Hiện nay tình trạng thuốc cá dọc bờ Sông Bé và khu vực đập Phước Hòa của một số người dân đã gây hậu quả nghiêm trọng, cá chết hàng loạt, ô nhiễm môi trường. Đề nghị đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, ngăn chặn kịp thời.

- Cử tri xã Thành Tâm (trong khu quy hoạch dự án Becamex Bình Phước) kiến nghị: Trước đây Nhà nước đo chính quy, cấp giấy CNQSDĐ miễn phí. Riêng những hộ có đất nằm trong các dự án quy hoạch thì không được đo chính quy. Nay người

dân trong khu quy hoạch đo chính quy phải đóng phí với mức cao. Vậy đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ đối với phần kinh phí này vì người dân trong vùng quy hoạch đã chịu thiệt thòi nhiều do dự án treo quá lâu.

#### **8/ Cử tri huyện Đồng Phú.**

- Cử tri xã Đồng Tâm kiến nghị:

+ Đầu năm 2013 UBND xã Đồng Tâm đã giải tỏa xong hành lang điện lưới thuộc dự án đường điện Suối Thác, chương trình 135 tại đội 5, ấp 3 nhưng đến nay dự án chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh cho biết dự án này có được tiếp tục thực hiện không.

+ Công ty SIMICO, Công ty Phú Long tại km 17 dọc theo Quốc lộ 14 được giao đất lâu nhưng không triển khai thực hiện dự án và Công ty Cao su Bình Phước được tỉnh giao trên 3.000ha để trồng cao su trên địa bàn huyện nhưng lại sử dụng gần 200m mặt tiền đường Quốc lộ 14 cạnh Nông trường Đồng Tâm để trồng khoảng 4ha cao su là không hợp lý vì vị trí rất thuận lợi để làm đất ở cho nhân dân địa phương. Đề nghị tỉnh thu hồi các diện tích này giao về huyện quản lý, hình thành quỹ đất công phục vụ cho các nhu cầu cần thiết của huyện.

- Cử tri Nguyễn Khắc Quang, ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi: Đại diện cho 22 hộ dân không đồng ý với nội dung công văn số 954/SNN ngày 15/7/ 2013 của Sở Nông nghiệp về việc thu hồi đất của ông và các hộ tại tiểu khu 379 thuộc xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng giao cho Công ty Kinh Thành vì đền bù chưa thỏa đáng, đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

- Cử tri ấp Bàu Cây Me, xã Thuận Phú phản ánh: một số hộ dân ở ấp có đất sản xuất ở vùng trũng thấp, nay thủy lợi Phước Hòa đắp đập, nước dâng gây ngập úng chưa được đền bù. Đề nghị ngành chức năng quan tâm sớm giải quyết để nhân dân trong diện tích bị ngập úng yên tâm sản xuất.

- Cử tri xã Tân Phước kiến nghị: Đề nghị tỉnh xem xét cho chủ trương hợp thức hóa đất ở cho dân đối với diện tích rừng trồng Lâm trường Mã Đà trước đây vì dân đã ở ổn định.

- Cử tri xã Tân Lập kiến nghị:

+ Ngày 29/07/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1776/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư, sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Suối Giai, trong đó có hạng mục công trình đường quản lý kết hợp giao thông nông thôn có chiều dài 1,7 km đi qua ấp 2 và ấp 5, xã Tân Lập nhưng chưa thấy thực hiện. Đề nghị trả lời cho nhân dân biết dự án này có thực hiện không, và bao giờ được thực hiện.

+ Cử tri ấp 2, đề nghị tỉnh làm rõ việc cấp GCNQSDĐ cho Công ty Xây dựng kinh doanh và phát triển nhà Bình Phước chồng lên đường đi của nhân dân tổ 2, gần trạm thu phí Tân Lập, trong khi con đường này dân đi lại từ trước khi có trạm thu phí. Hiện nay công ty đã tiến hành rào chắn con đường này, không cho nhân dân qua lại.

+ Đường ĐT 741 đoạn ngã ba Nông trường Cao su Tân Lập, lượng xe tải ra vào rất nhiều người, dân đi lại rất đông; tại đoạn ngã ba vào trung tâm hành chính huyện Đồng phú hướng từ Tân lập lên Đồng Xoài ngay chốt đèn giao thông cần ưu tiên cho xe máy được đi thẳng khi đèn đỏ vì phương tiện giao thông từ trung tâm hành chính huyện ra ĐT 741 ít. Đề nghị đặt biển báo giao thông tại các điểm nói trên.

+ Cử tri ấp 3 kiến nghị: Đoạn đường ĐT741 trước cửa UBND xã Tân Lập đến Công ty TNHH Hà My có giải ngăn cách quá dài, đề nghị Sở Giao thông - Vận tải và ngành chức năng xem xét mở thêm nút giao thông tại tổ 33 ấp 3, xã Tân Lập để thuận tiện việc đi lại của nhân dân.

### **9/ Cử tri huyện Bù Gia Mập.**

- Cử tri xã Đăk Ó, huyện Bù Gia mập phản ánh: Hiện nay trên địa bàn xã Đăk Ó có Công ty Phân bón Việt Tiệp bán phân cho nông dân theo phương thức trả chậm thông qua Hội Nông dân, tuy nhiên qua thời gian sử dụng phân NPK loại 16-8-16 có rất nhiều hạt không tan hoặc tan rất ít, đề nghị các ngành chức năng của tỉnh về kiểm tra chất lượng phân bón của Công ty Việt Tiệp và thông báo kết quả để nông dân được an tâm sử dụng.

- Cử tri xã Phú Trung phản ánh: Qua khảo sát của đại biểu HĐND xã được biết Công ty cổ phần Đức Thành - Gia Lai được quyền khai thác đá tại mỏ đá Phú Bình, tuy nhiên do đá không đảm bảo chất lượng nên Công ty đã chuyển sang làm Trạm trộn bê tông tại vị trí mỏ đá này, vậy Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai có hoạt động đúng quy định không và đã được UBND tỉnh điều chỉnh lại giấy phép hoạt động tại mỏ đá này chưa.

- Cử tri xã Phú Nghĩa phản ánh: Đường ĐT 741 đoạn trước trụ sở Điện lực Bù Gia Mập thuộc thôn Khắc Khoan có lắp cống thoát nước lớn, đến nay sau nhiều cơn mưa lớn lượng nước từ cống thoát ra đã làm xói lở rất nhiều diện tích hoa màu và nhà dân ở gần có nguy cơ bị sạt lở. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để giảm thiệt hại cho người dân.

- Cử tri Phạm Đình Ba, thôn Phú Hưng, xã Phú Riêng kiến nghị: Nhà nước nên có chính sách thu thuế đối với các vườn cao su tiểu điền, nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách (vì hiện nay vườn cao su trong dân là rất lớn, có nguồn thu nhập cao).

- Cử tri các xã Long Hà, Long Bình, Bù Nho: Tiếp tục kiến nghị sửa chữa, nâng cấp đường ĐT757; đồng thời giám sát việc thi công sửa chữa vì có nhiều đoạn đã sửa chữa nhưng vẫn không đảm bảo.

- Đa số cử tri huyện Bù Gia Mập phản ánh: Đường ĐT741 tuy đã được sửa chữa nhưng vẫn còn rất nhiều ổ gà trải dài trên cả tuyến đường, một số đoạn như: đoạn từ Công ty TNHH Mỹ Lệ đến thị xã Phước Long, đoạn Bù Nho đến Phú Riêng cống thoát nước rất nhỏ hoặc không có cống nên mỗi trận mưa nước tràn ngập đường làm mất an toàn giao thông (nhất là đoạn đường ở Bàu Lách, đoạn ngã ba cách Trạm

thu phí Bù Nho 02 – 03 km hướng về Phú Riềng), đề nghị chỉ đạo đơn vị BOT nhanh chóng khắc phục.

- Cử tri Chu Tất Ngọc, thôn 7, xã Long Hưng đề nghị: khảo sát và làm công thoát nước xuống bờ đập hồ Long Hưng to hơn vì khi trời mưa nước không chảy xuống rãnh mà chảy tràn vào tường trường cấp Tiểu học, làm đổ tường.

- Đa số cử tri các huyện Bù Đăng, Lộc Ninh, Đồng Phú, Bù Gia Mập và Hớn Quản kiến nghị liên quan đến Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 6/5/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần giao về địa phương sau quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước thay thế quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND tỉnh:

+ Việc xét cho thuê đất chủ yếu chuyển hình thức từ cấp GCNQSDĐ sang cho thuê đất chưa hợp tình, hợp lý và thiệt thòi nhiều đối với các hộ chưa kịp làm GCNQSDĐ trước khi có quyết định số 21/2013/QĐ-UBND và chưa công bằng giữa các đối tượng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét và tháo gỡ cho nhân dân.

+ Đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung vào Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013, cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 2: “Giao đất không thu tiền sử dụng đất áp dụng đối với các dự án định canh, định cư, an sinh xã hội, đất dự án thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh quốc phòng, đất sản xuất, đất nhà ở của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ gia đình chính sách và các hộ có công với đất nước”.

Sửa đổi bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 2 cụ thể: “Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình đã ổn định được đời sống và đã có hộ khẩu thường trú tại địa phương từ năm 2009 trở về trước, việc giao đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng, quy hoạch điểm khu dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định”.

#### **10/ Cử tri huyện Hớn Quản.**

- Cử tri xã Tân Hưng: Đề nghị tỉnh sớm duy tu, sửa chữa, nâng cấp đường ĐT 756.

- Cử tri xã Thanh An kiến nghị:

+ Đường ống thoát nước của nhà máy Xi măng Hà Tiên bị bết, khi mưa nước tràn gây hư hỏng đường. Đề nghị tỉnh chỉ đạo nhà máy khắc phục.

+ Đề nghị tỉnh quan tâm cấp đất sản xuất cho một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số của xã không có đất sản xuất.

- Cử tri xã An Khương phản ánh: Hiện nay một số ấp của xã không có đất làm nghĩa trang, xây dựng nhà văn hoá, nhà làm việc của ấp, xây dựng thêm phòng học. Đất làm những công trình nêu trên đều thuộc Công ty Cao su Bình Long quản lý. Công ty Cao su Bình Long cho biết phải có đất đổi thì Công ty mới thanh lý cao su, giao lại đất cho địa phương. Đề nghị tỉnh có thể thu hồi lại đất của các dự án đến nay



không thực hiện để đổi cho công ty cao su Bình Long, lấy đất cho địa phương xây dựng các công trình cần thiết.

- Cử tri xã Tân Khai.

+ Quốc lộ 13 đoạn qua huyện Hớn Quản đã hư hỏng, xuống cấp gây khó khăn cho giao thông và đã xảy ra tai nạn chết người. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa thấy khắc phục. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm sửa chữa, khắc phục.

+ Tại một số điểm giao nhau giữa Quốc lộ 13 với các đường nhánh trên địa bàn xã Tân Khai trước đây có cống thoát nước nhưng khi thi công mở rộng Quốc lộ 13 đơn vị thi công đã lấp cống và không xây dựng cống mới thay thế, khi mưa lớn dẫn đến ngập lụt, làm hư hỏng đường dân sinh. Đề nghị kiểm tra, khắc phục.

- Cử tri xã Thanh Bình phản ánh: Bờ đập hồ Xa Cát lún sụt, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân.

## **II/ VỀ LĨNH VỰC Y TẾ - VĂN HÓA – XÃ HỘI:**

### **1/ Cử tri huyện Bù Đăng.**

- Cử tri Trần Huy Hồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đức Liễu đề nghị: UBND tỉnh sớm điều chỉnh Quyết định 2042/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 để Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” các xã thuộc vùng khó khăn được hưởng kinh phí hoạt động theo Thông tư 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 của Bộ tài chính, tại Điều 3 Thông tư quy định kinh phí đối với các xã thuộc vùng khó khăn mức 5 – 7 triệu đồng/năm, trong quyết định số 2042/QĐ-UBND ban hành căn cứ trên cơ sở Thông tư số 160/2010/TT-BTC nhưng chỉ quy định mức kinh phí chỉ cho các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn (Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, huyện Bù Đăng có 12 xã thuộc vùng khó khăn, không có danh mục các xã đặc biệt khó khăn). Hiện nay các xã không được cấp kinh phí gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động.

- Cử tri Nông Văn Khang – Chủ tịch hội Nông dân xã Đường 10 kiến nghị: Tháng 9/2012 Hội Nông dân xã đã làm hồ sơ cho 96 học viên là hội viên Hội Nông dân xã xin học nghề cạo mũ cao su gửi Trung tâm dạy nghề của huyện. Đến tháng 6/2013 Trung tâm dạy nghề của huyện không mở được lớp học vì không có kinh phí. Hội Nông dân xã đã rút hồ sơ và gửi 56 hồ sơ đến Trung tâm dạy nghề tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa mở được lớp. Đề nghị Trung tâm dạy nghề tỉnh sớm mở lớp dạy nghề cạo mũ cao su cho hội viên nông dân, để tạo việc làm ổn định cuộc sống.

### **2/ Cử tri huyện Lộc Ninh.**

- Cử tri Lương Văn Tần, khu phố Ninh Phú, thị trấn Lộc Ninh kiến nghị: ông nộp hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã được chuyển lên huyện từ tháng 1/2013. Tháng 4/2013 huyện chuyển hồ sơ

của ông về tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết ông có đủ điều kiện được hưởng chế độ không.

- Cử tri thị trấn Lộc Ninh phản ánh: Hiện nay địa phương còn nhiều trường hợp ăn xin mà chưa có biện pháp giải quyết. Đề nghị tỉnh quy định trách nhiệm đối với từng cấp khi có trường hợp ăn xin trên địa bàn.

- Cử tri xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh; cử tri xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng cần thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh đối với thực phẩm được buôn bán trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là đối với các quán ăn, cửa hàng bán thực phẩm tươi sống nhất là các khu vực gần trường học, Công ty. Thông báo kết quả cho nhân dân được biết để an tâm sử dụng.

### **3/ Cử tri huyện Đồng Phú.**

- Cử tri Trần Đức Thắng, thị trấn Tân Phú kiến nghị: UBND tỉnh bổ sung quy định mức thu phí vệ sinh đối với các nhà trọ cho thuê.

### **4/ Cử tri huyện Bù Gia Mập.**

- Cử tri xã Bình Sơn, Phước Minh phản ánh: Trong thời gian gần đây bệnh nhân của xã Bình Sơn, Phước Minh (huyện Bù Gia Mập) đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long không được các y bác sỹ quan tâm, chăm sóc, trong lúc khám chữa bệnh thì bác sỹ dùng nhiều lời lẽ không đúng mực gây bức xúc cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân (bác sỹ Quốc); ngoài ra khi cấp thuốc BHYT thì cấp không đủ thuốc. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

- Cử tri các xã Phú Nghĩa, Đức Hạnh, Đa Kia kiến nghị:

Vào ngày 12/7/2012, Sở LĐTĐ&XH tỉnh có Công văn số 1227/SLĐTĐBXH-BTXH về việc thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP tại các xã đặc biệt khó khăn, có nội dung: Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng cha mẹ thường trú tại 8 xã đặc biệt khó khăn đã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2010 theo Quyết định 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngưng hưởng chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP từ ngày 23/02/2012.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 - 2010 (chương trình 135 giai đoạn II), thì các xã Phú Nghĩa, Đức Hạnh, Đa Kia hiện nay vẫn đang thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh thu hồi Công văn số 1227/SLĐTĐBXH-BTXH và có văn bản chỉ đạo cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP đối với các xã Phú Nghĩa, Đức Hạnh, Đa Kia.

- Cử tri xã Đa Kia phản ánh: Các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã Đa Kia có làm hồ sơ dự tuyển vào trường phổ thông DTNT tỉnh từ ngày 22/6/2013 đến 09/7/2013 của năm học 2013 - 2014 cụ thể:

- Điều Tuấn - SN 1996, địa chỉ: Thôn Bình Hà 2 - Đa Kia.
- Điều Thiện - SN 1997, địa chỉ: Thôn Bình Hà 1 - Đa Kia.
- Điều Trọng - SN 1996, địa chỉ: Thôn Bình Hà 2 - Đa Kia.
- Thị Hoa - SN 1994, địa chỉ: Thôn Bình Hà 2 - Đa Kia.
- Thị Loan - SN 1994, địa chỉ: Thôn Bình Hà 2 - Đa Kia.

Nhưng đến nay chỉ có em Thị Loan (trước đây theo học tại trường DTNT thị xã Phước Long) thì trúng tuyển, còn lại 04 em học tại xã Đa Kia thì không trúng tuyển (trong 04 em có 02 học lực khá, 02 trung bình); nhà trường không thông báo lý do tại sao không trúng tuyển và chỉ trả lại học bạ cho các em, còn các loại giấy tờ khác không trả. Đề nghị kiểm tra và trả lời cho cử tri được rõ.

### **III/ LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:**

#### **1/ Cử tri thị xã Phước Long.**

- Cử tri Trần Thị Liên, khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo giải thích việc cô Lê Thị Thuý Luân – Phó Hiệu trưởng trường PTDTNT Phước Long thường xuyên bị luân chuyển công tác, thời gian tham gia công tác không nhiều nhưng hàng năm vẫn được xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

#### **2/ Cử tri huyện Lộc Ninh.**

- Cử tri Trần Văn Lượng, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh kiến nghị: Nghị định 116/CP của Chính Phủ về hỗ trợ tiền phụ cấp cho cán bộ, công chức thuộc xã đặc biệt khó khăn áp dụng từ tháng 3/2011 nhưng đến tháng 11/2012 có Công văn của Sở Tài chính tạm ngưng 2 tháng (tháng 11 và 12/2012), đến nay vẫn không được cấp trở lại. Đề nghị cho biết chế độ này có được hưởng tiếp hay không. Nếu vẫn được hưởng thì khi nào cấp lại, nếu không được hưởng thì cũng có văn bản thông báo để cử tri biết.

- Cử tri Phùng Văn Hạnh, ấp 8, xã Lộc Điền: Qua theo dõi trên một số báo thấy thông tin về sai phạm trong chi tiêu tài chính và một số sai phạm khác của ông Hiệu trưởng trường Trung cấp Y tế kiêm Phó giám đốc sở Y tế. Đề nghị tỉnh cho biết vụ việc đã được điều tra, xử lý chưa và giải quyết như thế nào. Sau khi điều tra, xử lý xong đề nghị công khai thông tin, thông báo rộng rãi cho cử tri biết.

- Cử tri Lê Văn Hiệp, xã Lộc Hiệp phản ánh: Ngày 18/4/2011, Sở Xây dựng cấp phép xây dựng chợ Lộc Hiệp (tạm thời). Ngày 20/4/2011, UBND huyện Lộc Ninh mới có Tờ trình số 12/TTr-UBND về việc phê duyệt thiết kế - dự toán dự án đầu tư công trình: Xây dựng chợ mới xã Lộc Hiệp. Như vậy việc cấp phép tạm thời của Sở Xây dựng có đúng hay không.

- Cử tri xã Lộc Thiện kiến nghị: Chế độ khi tiếp dân theo Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh có hiệu lực từ đầu năm 2013 nhưng đến nay chưa thấy triển khai. Đề nghị giải thích và hướng dẫn việc thực hiện.

#### **3/ Cử tri huyện Chơn Thành.**

- Cử tri xã Minh Thắng kiến nghị: Hiện nay tất cả các hợp đồng, giao dịch đều phải thực hiện qua Văn phòng Công chứng là không phù hợp, mức thu phí quá cao,

gây phiền hà cho người dân, nhất là các hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn. Đề nghị tỉnh xem xét, giao lại một số lĩnh vực cho cấp xã giải quyết để tạo thuận lợi cho nhân dân.

#### **4/ Cử tri huyện Bù Gia Mập.**

- Cử tri Trịnh Văn Cường, thôn Phước An, xã Bình Tân kiến nghị: Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 08/11/2006 của UBND tỉnh Bình Phước chưa xem xét đến thực tế của sự việc, chưa căn cứ vào báo cáo, biên bản làm việc của các phòng, ban trong huyện dẫn đến kéo dài vụ tranh chấp đất đai giữa bà Thanh và bà Hà tại thôn Phước An, xã Bình Tân. Đề nghị cấp tỉnh xem xét và giải quyết dứt điểm.

- Cử tri xã Phú Trung kiến nghị: UBND tỉnh xem xét cho các đối tượng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính được hưởng mức lương ngang với đối tượng tốt nghiệp lớp Trung cấp Hành chính.

#### **5/ Cử tri huyện Hớn Quản.**

- Cử tri Vũ Xuân Hoạt, xã Tân Hưng kiến nghị: Một số cán bộ tinh sai phạm thời gian qua đã có hình thức kỷ luật như thế nào. Đề nghị thông báo cho cử tri biết.

- Cử tri xã Tân Hiệp, Đồng Nơ kiến nghị: Chính phủ đã ban hành nghị định số 29/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã nhưng đến nay chưa thấy áp dụng. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các ngành chức năng sớm triển khai thực hiện.

- Cử tri xã Tân Quan kiến nghị: Việc thực hiện Nghị định 116/CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức thuộc xã nghèo, từ tháng 3/2011 đến nay chưa được nhận trong khi giáo viên và viên chức ngành y tế công tác tại xã đã được nhận. Đề nghị cho biết lý do.

Nay, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh đề nghị xem xét, trả lời cho cử tri và thông báo kết quả đến Thường trực HĐND tỉnh *trước ngày 15/10/2013* để tổng hợp, giúp đại biểu HĐND tỉnh thông báo cho cử tri tại đợt tiếp xúc sau. (Báo cáo đề nghị gửi kèm theo file văn bản dạng Word, font chữ Times New Roman về địa chỉ mail: [nvnguyen84@yahoo.com](mailto:nvnguyen84@yahoo.com)).

***Trân trọng!***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TTTU, ĐĐBQH, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT, UVTT;
- LĐVP, PTP CTHĐND, CV;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH**

**KT. CHỦ TỊCH** *Nhà*

**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Năm*